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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๘2

วันศุกรท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย4

.............................................................................................................
6

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารยฐาปนา  บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารยธีรยุทธ  สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๐. รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๑. อาจารยศุภลักษณ  ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์  จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๔. อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. รองศาสตราจารยสุพจน  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๗. รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. อาจารยนภพร  เชื้อขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๐. อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบด/ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ  เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓. หมอมราชวงศโอภาศ  กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ



๒

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี
๒. รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดี
๓. ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๔. อาจารยชินวงศ  ศรีงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๕. อาจารยประวิทย  ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๖. อาจารยธงชัย  ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. อาจารยเบญจวรรณ  ศรีมารุต รองคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
๘. อาจารยเจนศึก  โพธิศาสตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกส (ค.บ. ๕ ป)
๙. อาจารยประธาน  ประจวบโชค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกส (ค.บ. ๕ ป)
๑๐. นางสาวสรอยทอง  เมณฑกูล นิติกร
๑๑. นางสาวฐิติภรณ  พงษประเสริฐ นิติกร
๑๒. นางสาววิลาสินี  สมอารยพงศ นิติกร
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๔. อาจารยกฤตพล  วังภูสิต ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๕. นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๑๖. นางลภัสรดา  นาคพริก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.2

ระเบียบวาระการประชุม4

นายมีชัย  ฤชุพันธุ  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกําหนด6

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ8

๑.๑ อํานวยพรปใหม ๒๕๕๙
อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย10

กลาวอํานวยพรในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม ๒๕๕๙
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวอวยพรความวา ในโอกาสสิ้นปเกาข้ึนปใหม ขอขอบคุณกรรมการ12

สภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และคณาจารยท่ีรวมกันทํางานอยางเสียสละ ดวยความรวมมือรวมใจ จนทําให
มหาวิทยาลัยกาวหนาไปพอสมควร ความรวมมือรวมใจเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด ท่ีทําใหปญหาทุกปญหาผานพนไปได14

เกิดพลังในการสรางและผลักดันใหมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งเปาหมายไว หากขาดความรวมมือรวมใจ



๓

ความจริงใจในการทํางาน ก็จะเปนอุปสรรคและบอนทําลายความตั้งใจดีของแตละฝายแตละคน การรวมมือรวมใจกัน
จึงเปนสิ่งท่ีดีงามและจะนําไปสูความสําเร็จของทุกๆ คน ในโอกาสข้ึนปใหม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย2

พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดประทานพรใหทุกทาน
สุขภาพแข็งแรง  มีความสุขความสงบในจิตใจ คิดในสิ่งท่ีดีงาม สมความปรารถนา เพ่ือชวยกันสรรคสรางมหาวิทยาลัย4

ใหกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไป
มติท่ีประชุม รับทราบ6

๑.๒ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี8

อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานวา ดวยมีบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ10

ผูชวยศาสตราจารยไปแลว จํานวน ๖ ราย ไดแก
๑) นายพงศธร  กลอมสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี12

สาขาวิชาชีววิทยา แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) นายชาญเวทย  อิงคเวทย  ขาราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา14

เทคโนโลยีสารสนเทศ แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๓) นายธนาวุฒิ   ขุนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม16

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๔) นางอะเค้ือ  กุลประสูติดิลก พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ18

เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๕) นายศุภกิจ  สดสี  ขาราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สาขาวิชา20

สถาปตยกรรมศาสตร แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๖) นางสาวอรุณรุง  ปภาพสิษฐ ขาราชการ สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาวิจัยและ22

ประเมินผลการศึกษา แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ในการนี้ จึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีกับบุคคลดังกลาว24

จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการความวา ในนามของสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับผูชวยศาสตราจารยใหม ท้ัง ๖ ราย26

เปนขาราชการ ๓ ราย พนักงานมหาวิทยาลัย ๓ ราย ซึ่งถือวาเปนสัดสวนท่ีดีมาก ถานับระยะเวลาถือวาพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความกาวหนาเร็วกวาขาราชการเพราะเพ่ิงเขามารับราชการภายหลัง นั่นแสดงวาคนรุน28

ใหมมีแรงผลักดันในการทําผลงานทางวิชาการไดสูงข้ึน เปนเรื่องท่ีนายินดี เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปน
มหาวิทยาลัยใหม ยังขาดแคลนผูทรงความรูทางดานวิชาการ ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการยังมีไมมาก จําเปนตอง30

เขมงวดกวดขันเพ่ือผลักดันใหกาวเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน ตําแหนงทางวิชาการนั้นมิใชประโยชนตอ
อาจารยเทานั้น แตยังเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย เพราะแสดงถึงความผูกพันระหวางอาจารยกับมหาวิทยาลัย32



๔

เนื่องจากเม่ือไดตําแหนงทางวิชาการแลวระยะเวลาในการทํางานก็จะมากข้ึน ขอแสดงความยินดีและขออวยพรให
รักษาความขยันขันแข็งในทางวิชาการนี้ไว เพ่ือในอีก ๓ ปขางหนาจะไดตําแหนงรองศาสตราจารยตอไป2

มติท่ีประชุม รับทราบ
4

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนท่ีประชุมวา ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ6

พระนคร ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๘ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว ดังเอกสารประกอบการประชุมตาม8

ระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม ๑) รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๐10

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการแกไข ดังนี้
๑.๑) หนา ๔ บรรทัดท่ี ๒๑ ขอความวา “...๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘...” แกไขเปน “.....12

๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗...”
๑.๒) หนา ๙ บรรทัดท่ี ๑๑ ขอความวา “...มหาวิทยาลัยมีประกาศชัดเจน...” แกไขเปน14

“...มหาวิทยาลัยไดมีประกาศชัดเจน...”
๑ .๓ ) ห น า ๙ บ ร ร ทั ด ท่ี ๑ ๓ ข อ ค ว า ม ว า “ .. .Framework of Reformer for16

Languages…” แกไขเปน “...Framework of Reference for Languages…”
๒) รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘18

โดยไมมีการแกไข
20

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบท่ี ๒22

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ รอบท่ี ๒ เพ่ือขออนุมัติ24

ปริญญาบัตร ท้ังนี้  โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือ26

โปรดพิจารณาอนุมัติ
มติท่ีประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบท่ี ๒28

จํานวน ๑๑๓ คน โดยแยกเปนสาขาตางๆ ดังตอไปนี้
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน30

ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๐ คน
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๐๒ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้32

- ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ๒๙ คน34
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- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๔ คน
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๙ คน2

- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๘ คน
- ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๓ คน4

- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๓๘ คน
6

๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภา8

มหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ รายงานผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการเพ่ือกําหนดตําแหนงทางวิชาการความวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราช10

ภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ จํานวน ๑ ราย ไดแกอาจารยอภิชาติ  มาศมาลัย ซึ่งผลการประเมินผานเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด12

รายละเอียดดังเอกสารท่ีจะนําเสนอท่ีประชุมเปนวาระลับ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ยื่นเอกสารเพ่ือขอกําหนดตําแหนงเม่ือใด14

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ใหขอมูลวา งานกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย รับเรื่องไวเม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ แตเนื่องจากข้ันตอนการประเมินผลการสอนมีการปรับปรุง16

เอกสารประกอบการสอนและในการประเมินผลงานทางวิชาการ โดยผูทรงคุณวุฒิไดมีการประเมินและใหแกไข ๒ ครั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายวา ตอไปขอใหระบุขอมูลนี้มาดวยวาดําเนินการอะไรเม่ือใด18

สภามหาวิทยาลัยจะไดทราบวาเพราะเหตุใดจึงแตงตัง้ในวันท่ีกําหนด
มติท่ีประชุม ๑) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือกําหนดตําแหนงวิชาการและอนุมัติแตงตั้งอาจารย20

อภิชาติ  มาศมาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล ท้ังนี้ แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘22

๒) มอบนโยบายใหฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการนําเสนอขอมูลดวยวา
แตละรายดําเนินการอะไร เม่ือใด สภามหาวิทยาลัยจะไดทราบวาเหตุใดจึงแตงตั้งในวันท่ีกําหนด24

๓.๓ ใหความเห็นชอบแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันภาษา26

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วัน
ศุกรท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใหความเห็นชอบแตงตั้ง Mr. Walter J.K. Pickering เปนผูอํานวยการสถาบัน28

ภาษา ตามท่ีคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของสถาบันภาษาไดนําเสนอไปแลวนั้น ในการนี้ เนื่องจาก Mr.
Walter J.K. Pickering ไดขอลาออกจากการดํารงตําแหนงดังกลาว คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของสถาบัน30

ภาษา ในการประชุมเม่ือวันพุธท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอเสนอบุคคลท่ีสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันภาษา ไดแก นางอัญชลี  อติแพทย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ี32

ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันภาษา



๖

ศาสตราจารยฐาปนา  บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา Mr. Walter J.K.
Pickering ไดบอกถึงเหตุผลของการลาออกหรือไม2

รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงรายงานวา Mr.
Walter J.K. Pickering มีสัญญาจางเปนอาจารย หากมารับตําแหนงผูอํานวยการจะไมสามารถรับเงินเดือนใน4

ตําแหนงผูอํานวยการได เพราะติดขัดท่ีระเบียบราชการ ท้ังนี้ Mr. Walter J.K. Pickering มีจิตอาสาท่ีจะชวยงานใน
สถาบันภาษาและเปนท่ีปรึกษาดานการตางประเทศ6

มติท่ีประชุม เห็นชอบการแตงตั้งนางอัญชลี  อติแพทย เปนผูอํานวยการสถาบันภาษา
8

๓.๔ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ค.บ. ๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา วิทยาลัยการฝกหัดครู ขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรครุศาสตร10

บัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ค.บ. ๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ และ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสาร12

ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรอง14

หลักสูตร/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา ไดพิจารณากลั่นกรองกอนท่ีจะมีการประกาศเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรใหม จึงไดหารือกับผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือปรับใหตรงตามเกณฑ และไดตรวจสอบกับรอง16

อธิการบดีฝายวิชาการแลววา ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย บทความทางวิชาการท่ีเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหมตามเกณฑนั้น18

นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามเก่ียวกับหมวดวิขาศึกษาท่ัวไปวารายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อ
ความหมายนั้นมีตําราหรือไม เนื่องจากตองการทราบวาในระดับปริญญาตรีเรียนอะไรบาง เพราะพบวาบัณฑิตท่ีสําเร็จ20

การศึกษาแลวยังขาดทักษะการเขียนภาษาไทย
นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยตองเตรียมการ22

เก่ียวกับอาจารยประจําหลักสูตร เนื่องจากเกณฑระบุวา หามผูบริหารเปนอาจารยประจําหลักสูตร ท้ังนี้เพ่ือใหทํางาน
บริหารหรืองานทางวิชาการอยางเต็มท่ี มหาวิทยาลัยหลายแหงท่ีเสนอหลักสูตรไปก็ถูกยับยั้งจากเกณฑขอนี้ ดังนั้น24

กรณีผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ ซึ่งดํารงตําแหนงทางบริหารและเปนอาจารยประจําหลักสูตรดวย
อาจจะถูกทวงติง จึงควรจัดหาเพ่ิมเติมอีกคนหนึ่งท่ีมิใชผูดํารงตําแหนงทางบริหารเปนอาจารยประจําหลักสูตร ๖ คน26

นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ เปนผูรับผิดชอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรนี้ดวยหรือไม หรือเปนเพียงอาจารยประจําหลักสูตร28

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร กลาววา ไดจัดทําหลักสูตรนี้มาตั้งแตแรกจนมีการปรับปรุง ๕ ป ครั้งท่ี ๑ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนง30

คณบดียังไมมีการใชเกณฑนี้ การปรับปรุงครั้งนี้เปนครั้งท่ี ๒
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เม่ือมีการประกาศใชเกณฑนี้ก็ตองระมัดระวัง และเกณฑนี้32

อันตรายตอมหาวิทยาลัยเพราะจํานวนผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารไดแก คณบดี รองคณบดี อธิการบดี รองอธิการบดี
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ผูชวยอธิการบดี มีอยูจํานวนไมนอย แลวมหาวิทยาลัยจะอยูไดอยางไรถาไมใหนําคนจํานวนนี้มาเปนอาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนั้นจะตองมีการวางแผนหรือรองขอตอคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.)2

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตําแหนงบริหารมหาวิทยาลัยหมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดี แตไมรวมถึงรองคณบดีและประธานสาขาวิชา มหาวิทยาลัยตางๆ ก็มีการปรับปรุงอยูเสมอ เชน เม่ือไมไดดํารง4

ตําแหนงบริหารแลวก็ขอเปลี่ยนแปลงเปนอาจารยประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยบางแหงมีการปรับปรุงอาจารยประจํา
หลักสูตรทุกป6

อธิการบดีรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดเชิญอาจารยในมหาวิทยาลัย
ท่ีสมัครเขาไปรับฟงและหารือวาอุปสรรคในการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหมนั้นมีอะไรบาง8

เชน หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย ปรับปรุงใหญ จะใชเกณฑนี้เม่ือใด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะใหผูชวยศาสตราจารยกัลยา
แสงเรือง รองอธิการบดี ไดสรุปขอมูลและรายงานตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป10

มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ค.บ. ๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหจัดหา
อาจารยประจําหลักสูตรเพ่ิมอีก ๑ คน เนื่องจาก สกอ. อาจทวงติงกรณีผูชวยศาสตราจารยไพบูลย12

วิริยะวัฒนะ ซึ่งขณะนีด้ํารงตําแหนงบริหาร
14

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี16

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ18

๕.๑ รายงานการติดตามการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งท่ี ๑๓๒๕๕๘ – ๑๕/๒๕๕๘20

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ –
๑๕/๒๕๕๘ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินการตามมติและขอเสนอแนะของท่ีประชุมแลว รายละเอียดดัง22

เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ
อธิการบดีกลาววา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ วาระท่ี ๓.๔ การจัดจางอาจารยผูสอนเจาของ24

ภาษาอังกฤษซึ่งมติท่ีประชุมอนุมัติโดยใหอธิการบดีรับไปประสานดําเนินการตามนโยบายและขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยนั้นไดมอบรองอธิการบดีฝายแผนฯ เสนอกระทรวงการคลังขออัตรากําลังไปแลว ๕ อัตราในป ๒๕๖๐26

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในการประชุมครั้งนั้นไดมอบนโยบายไป ๒ เรื่องคือ ๑) อัตราท่ีมี
อยูเดิมใหไปตอรองกระทรวงการคลังปรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหจัดหาผูท่ีมีคุณภาพไดงายข้ึน ๒) สําหรับอัตราใหม28

ตองคิดวาควรจะใชท้ังหมดก่ีอัตรา และตองปรับเงินเดือนอัตราใหมดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การปรับเงินเพ่ิมข้ึนอยู กับกรมบัญชีกลางวาจะใหหรือไม ให30

แตมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการเองไดดวยการจัดเงินเพ่ิมพิเศษโดยใชเงินของมหาวิทยาลัยได หากยังขาดระเบียบก็ใหทํา
เสียเพ่ือใหสามารถดําเนินการได เพ่ือใหเกิดความจูงใจ ท้ังนี้โดยมีขอสังเกตวา หากจะจางชาวฟลิปปนสหรือชาวเวียดนาม32

ควรจางคนไทยท่ีเติบโตในตางประเทศจะดีกวาและแทนท่ีจะจางเปนอาจารยประจําก็อาจจางเปนอาจารยพิเศษแตให
คาตอบแทนการสอนสูงข้ึนไมตองผูกพันเรื่องสวัสดิการ จะลดรายจายของมหาวิทยาลัยไดบาง จึงขอใหไปพิจารณา34



๘

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เม่ือจางมาแลวก็ตองพิจารณาในเรื่องการหารายไดดวย
ผูมีความรูความสามารถมากสามารถจัดหลักสูตรพิเศษใหสอนจะทําใหรายไดเพ่ิมเติมข้ึนดวย2

มติท่ีประชุม รับทราบ
4

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ
๖.๑ สภาคณาจารยและขาราชการครบวาระการดําเนินงาน6

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เนื่องดวยสภาคณาจารยและขาราชการจะครบวาระการดําเนินงาน
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะมีการดําเนินการเลือกตั้งใหม ในนามของสภามหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณ8

อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีเต็มความสามารถ เปนผู
ประสานเชื่อมโยงระหวางคณาจารย ผูบริหาร และสภามหาวิทยาลัยมาดวยดีโดยตลอด และขออวยพรใหประสบ10

ความสําเร็จ
มติท่ีประชุม รับทราบ12

๖.๒ ของท่ีระลึกปใหมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร14

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอธิการบดีกลาวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานท่ีชวย
สรรคสรางงานตางๆ ท่ีทําใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและกาวหนา พรอมมอบของท่ี16

ระลึกในโอกาสข้ึนปใหม ๒๕๕๙ แดกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติท่ีประชุม รับทราบ18

๖.๓ กําหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนมกราคม20

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงกําหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙
ในวันศุกรท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ22

๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติท่ีประชุม รับทราบ24

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.26

28

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ30

นางลภัสรดา  นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม32

34

อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน36

ผูตรวจรายงานการประชุม


